



ดอนขังใหญ่

ISSN 01207755
E-NEWSLETTER

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

งดงดงดการชุมนุมเพื่อชุมชน

ปีที่ 32 ฉบับที่ 15

วันที่ 16 - 22 กันยายน 2552



ชมรมเครดิตยูเนียน มอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จำนวน 50,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552

ณ สมาคมเครดิตยูเนียน จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีเป็นประธานมอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์และแนว และนักเขียนโรงเรียนมัธยมศึกษา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมวิทยานิพนธ์ 2 อาคารวิทยานิพนธ์



คณะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมคุณธรรม-จริยธรรม โภกกิจศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2552

โดยมี อาจารย์จรัส นามจันทร์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการอบรม



พิธีเปิดงานนิทรรศการหัวหิน จังหวัดราชบุรีและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 โดยมี อ.จรัส นามจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานและหัวหน้างานคณะและพนักงานคณะร่วมให้การต้อนรับ

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 6 ตำบลนาบุง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0 2249 3300-307
 ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิวัฒน์ อธิษฐาน สติภรณ์ดี ผศ.ดร.ชัย (สิน) ประม ผศ.ดร.เชษฐ คุ้มแก้ว ผศ.ดร.เสนาะ พิณงาม ผศ.ดร.กาญจนา บุญสูง รองอธิการบดี
 รศ.ดร. วีระเชษฐพงศ์ ผศ.ลาโร เมืองบัวขาว ผศ.ชำนาญ งามสง่าดี นางสมพร พิริยะสุทธาภรณ์
 บรรณาธิการประจำฉบับ ผศ.ชำนาญ งามสง่าดี หัวหน้ากอง นส. นางอัญญา อารวรร
 กองบรรณาธิการ นามดี อารวรร นส.ศุภกฤษณ์ อิศราภรณ์ ทีมงานเครือข่ายประชาสังคม คณะ/สำนัก/สถาบัน

สัมมนาโครงการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง อาจารย์แนะแนวและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์แนะแนวและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 2 อาคารวิทยากริมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด ต่อจากนั้นจึงเป็นการฉายวิดีโอทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การบรรยายพิเศษเรื่อง **อยู่อย่างไรกับวัยรุ่นยุคใหม่** วิทยากรโดย อ.วัลลภ ตั้งคณาบุรุษ (ครูหุยุ) และการบรรยายพิเศษเรื่อง **ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต** โดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี



ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เป็นคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร



โรงเรียนพาณิชยการหัวหิน ศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



ดร.จารึก ชุกิตติกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพาณิชยการหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย อาจารย์บัณฑิต มีแก้ว ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนักเรียนและคณาจารย์ จำนวน 178 คน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะแนวให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ได้หาข้อมูลด้านหลักสูตรในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ดร.จารึก ชุกิตติกุล ได้แนะนำหลักสูตรที่ดำเนินการสอนในปัจจุบัน จุดเด่นของหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลาย สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา และยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในโอกาสต่อไป จากนั้น อาจารย์อนุชาติ บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะ ได้นำชมการดำเนินงานของคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนเดินทางกลับ

คณะครุศาสตร์ อบรมคุณธรรม - จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1



คณะครุศาสตร์ นำโดยอาจารย์จิระวัฒน์ แดงแก้ว จัดโครงการ อบรมคุณธรรม-จริยธรรม แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ณ วัดใหญ่อุบลาราม

ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2552 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมอันดีให้แก่ นักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตรประจำวัน ชีวิตการเรียน-การทำงาน ตลอดจนนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งและคนดีในสังคมต่อไป ในการนี้ อาจารย์จรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมัย 1 อาคารวิทยากรมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรโดย คุณศิริลักษณ์ ตันศิริ บรรยายในหัวข้อ **ปลุกยักษ์ในใจ** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการสมัครงาน แลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้มีประสบการณ์และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าฟังการบรรยาย มา ณ โอกาสนี้

นิเทศศาสตร์ จัดอบรม “การถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2552 อาจารย์กฤษฏา สุริยวงศ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 50 คน ณ ห้อง 221 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการถ่ายภาพที่ถูกต้อง ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่าง ๆ ณ หาดเจ้าสำราญ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม(บางแพ) ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และตลาดน้ำอัมพวา ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสได้ค้นพบความสามารถของตนเองในด้านการถ่ายภาพ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นรินทร์ ศิริวรรณารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการอบรม



คณิตศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างสื่อ Multimedia โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash รุ่นที่ 2”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสื่อ Multimedia โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash รุ่นที่ 2” ให้กับคณาจารย์ทางการศึกษา และผู้ที่สนใจระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 424 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อาจารย์อดิชาติ โพธิพันธ์ และอาจารย์ปิยะวัฒน์ เนียมม้าย เป็นวิทยากรในการอบรม ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม



ผลการประกวด MG Freshy Boy & Girl



เมื่อปลายวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการประกวด **MG Freshy Boy & Girl 2009** และการแสดงเชิงสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาของคณะ 6 สาขาวิชา โดยมี ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การจัดการ อาจารย์วัชระ เวชประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะให้เกียรติร่วมงานและร่วมเป็นกำลังใจ



ผลการประกวดมีดังนี้

Freshy Boy รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายดำรงศักดิ์ เทียมทอง สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายมนต์มณัส ศิริโส สาขาวิชา การจัดการทั่วไป และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุทธิพร ศิริวรรณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Freshy Girl รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเขมพร จับใจ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เจริญขวัญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนลินี ทองสุข สาขาวิชาการตลาด

การแสดงเชิงสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การแสดงของนักศึกษาสาขา วิชา นิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชา การบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ **รางวัลขวัญใจมหาชน** ได้แก่ นางสาวเขมิกา เกิดเจริญ

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว สรุปกิจกรรมบริการวิชาการ

สรุปกิจกรรมบริการวิชาการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2552 ดังนี้

3-7 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการบริการต้อนรับส่วนหน้าและการจัดการงานแม่บ้าน ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย อาจารย์ ลัดดา ชูใจ และคณะ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจนท์ บีช ชะอำ

10-11 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง และคณะ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจนท์ บีช ชะอำ

17 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัจย์ และคณะ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจนท์ บีช ชะอำ

18-19 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง ในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย อาจารย์ มธุรส

ปราบไพรี และคณะ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจนท์ บีช ชะอำ

17-19 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะงานบริการส่วนหน้า โดย อาจารย์ลัดดา ชูใจ และคณะ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

20 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการบริหารในโครงการต้นกล้าอาชีพ โดย อาจารย์มลทิชา แจ่มจันทร์ และคณะ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีเจนท์ บีช ชะอำ

18-20 สิงหาคม 2552 จัดบุคลากรสถิติการผสมเครื่องดื่มและนำเสนอบริษัททัวร์จำลอง บริษัท ฮอลิเดย์ เมคเกอร์ ทราเวล และนิทรรศการงานวิจัยทางการท่องเที่ยว ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

21 สิงหาคม 2552 เข้าร่วมประชุมการจัดทำฐานข้อมูลและวางผังอนุภาค กลุ่มภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 2 จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัท โซติจินดา มูลเชลคอนซัลแตนท์ จำกัด

24-26 สิงหาคม 2552 จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะงานอาหารและเครื่องดื่ม โดย อาจารย์ลัดดา ชูใจ และคณะ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

สารสนเทศศาสตร์ บริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 2/2552

จากการจัดอบรมเมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2551 พบว่า ครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีการะงานมาก จึงต้องการให้มีการอบรมนักเรียนช่วยงานห้องสมุด

ด้วยเหตุนี้สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ยุวบรรณารักษ์ มัธยมศึกษา” ที่ห้อง 612 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2552 ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจำบัตรประชาชนจำนวน 64 คน ในการนี้ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินการอบรม พบว่า ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=4.49, S.D.=.62$) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}=4.62, S.D.=.60$) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}=4.60, S.D.=.67$) ด้านคุณภาพของการให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}=4.63, S.D.=.55$)



กิจกรรมเสริมของนักศึกษาปริญญาโทปฐมวัย



รศ.ดร.นิตยา ประพฤติกิจ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ แจงว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม และ กันยายน 2552 สาขาฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในหลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม ดังนี้

- วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 821 ในหัวข้อ “การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์กับการบริหารการศึกษา”

- วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 อาจารย์และนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชนตโยเซฟเพชรบุรี และโรงเรียนอรุณประดิษฐ

- วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 836 ในหัวข้อ “รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้”

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้นวัตกรรม “รูปแบบพหุปัญญา” (Multiple Intelligence) ในการสอนเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา จากการประเมินพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากวิทยากรทั้งสองท่าน และจากการศึกษาดูงานในสองโรงเรียนดังกล่าว

คณะครุศาสตร์จัด “โครงการ...พัฒนาวิชาชีพครู”



คณะครุศาสตร์จัดอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้โครงการ “การพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 โดยมีกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการเขียนรายงานการใช้นวัตกรรมเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

ซึ่งได้รับความสนใจจากครู ผู้บริหารและบุคลากรมาเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ จำนวน 40 คน โดยมีวิทยากร 4 ท่าน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ นำโดย อาจารย์จรัส แจ่มจันทร์ ดร.สุมาลี พงษ์ติยะไพบูลย์ ดร.มณฑา จำปาเหลือง และดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธาน

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด รณรงค์ไขหวัดใหญ่ 2009



นางนันทวรรณ เอมบุญกลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ **ไขหวัดใหญ่ 2009** วิทยาการโดย **นายหาญพล ศิริชัยประภา** นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 2 อาคารวิทยากริมย์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยแล้วยังได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ดี และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อีกด้วย

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มา ณ โอกาสนี้



ลอยกระทงครั้งยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีไทย 2 พฤศจิกายนนี้

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดการจัดงาน **ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ปี 2552** ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดงานครั้งนี้ มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การแสดงดนตรี การแสดงของนักศึกษาไทยและจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การออกร้านค้า ปิดทอง หลวงพ่อกะต๋นน้อย ละครชาตรี ลานวัฒนธรรม และร่วมย้อนยุค

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม**ประกวดนางนพมาศ** ซึ่งเงินรางวัลกว่า 36,000 บาท โดยมีเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ดังนี้

1. นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
2. ผู้หญิงสถานภาพโสด อายุ 15-25 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดระดับจังหวัดหรือสูงกว่านั้น

4. ค่าสมัครคนละ 400 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-31 ตุลาคม 2552 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รับสมัครทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.)

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายเต็มตัว ขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. เงินค่าสมัคร จำนวน 400 บาท
4. ใบสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ จำนวน 1 ฉบับ

นอกจากนี้ยังมีการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเงินรางวัลกว่า 7,000 บาท โดยมีเกณฑ์การประกวดดังนี้

การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้

1. นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน

2. อายุไม่เกิน 22 ปี ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา

3. ค่าสมัครทีมละ 100 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 31 ตุลาคม 2552 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รับสมัครทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.)

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง 2 คน ๆ ละ จำนวน 1 ฉบับ

2. เงินค่าสมัครทีมละ จำนวน 100 บาท

3. ใบสมัครผู้เข้าประกวดตกแต่งกระทงสด จำนวน 1 ฉบับ

ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3278 หรือหน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1115

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และ ข้อ 2 (1) (ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาระดับ พ.ศ.2549 ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

1. ผู้ที่จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2553 ดังนี้

1.1 เป็นนักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2532

1.2 ยังไม่เคยยื่นขอผ่อนผันจากสถาบันการศึกษาใดๆ

1.3 ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชั้นปีที่ 3

2. หลักฐานที่ใช้ประกอบการผ่อนผันฯ

2.1 แบบ สด.9 (สำเนาหน้า-หลัง จำนวน 2 ชุด) ขอรับแบบได้ที่อำเภอภูมิลำเนา

2.2 แบบ สด.35 (สำเนา จำนวน 2 ชุด) ขอรับแบบได้ที่อำเภอภูมิลำเนา

2.3 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 1 ฉบับ

2.4 สำเนาทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ

3. กำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผัน ตั้งแต่วันที่ **1 มิถุนายน 2552 - 8 มกราคม 2553** หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบดำเนินการใดๆ ให้ทั้งสิ้น และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 032-493278

นักศึกษาสาขาปฐมวัยดูงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 นักศึกษา กศ.บป. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ศุภคี ศรีสุคนธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียนด้วยความอบอุ่นและทางโรงเรียนยังอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดีอีกด้วย





สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมไทดำทั่วประเทศ

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจงว่า สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างวัฒนธรรมใหม่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ในชุมชน ดังนั้นสถาบันวิจัยฯ จึงได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมประจำสถาบันวิจัยฯ **คุณทวีโรจน กล้ากล่อมจิตต์** จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายไทดำทั่วประเทศ ครั้งที่ 1



เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 โดยมี รองอธิการบดี **ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง** ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และประชุมสมาชิกเครือข่ายไทดำทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีอธิการบดี **ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม** เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดการจัดงาน “**ไทดำรวมใจ**



เทิดไท้พระจอมเกล้า” จุดเริ่มต้นของแนวความคิดที่จะจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปี 2552 เป็นปีมหามงคลยิ่งที่พระนครคีรีมีอายุครบรอบ 150 ปี ซึ่งในประวัติศาสตร์นั้นมีหลักฐานที่ค้นพบว่า การก่อสร้างพระนครคีรีมีพี่น้องเชื้อสายไทดำจำนวนหนึ่งเป็นกำลังหลักในการก่อสร้าง สมาชิกเครือข่ายไทดำทั่วประเทศจึงได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้ **เกตุทัต ศาสตราภิธาน ล้อม เพ็งแก้ว** เป็นประธานในการจัดงาน โดยมติที่ประชุมได้กำหนดจัดงานในวันที่ 2 เมษายน 2553 ส่วนในรายละเอียดต่าง ๆ ของกิจกรรมในการ

จัดงานจะมีการประชุมคณะกรรมการในการดำเนินงานเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2552 ต่อไป

ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมสัมมนา “ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคต”

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจงว่า ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยฯ ที่มุ่งส่งเสริมงาน บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล ยั่งยืนและมีความสุข สถาบันวิจัยฯ โดย **ผศ.พจนารถ บัวเขียว** ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ **ผศ.อรอนงค์ ศรีพาทกุล** รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ จึงเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม



ครั้งที่ 2 เรื่อง“ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคต และบทบาทมหาวิทยาลัยกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 2-4 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS๐5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวัตถุประสงค์ของงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนผลงาน ทางวิชาการ



และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาคมวิชาการ ด้านการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ซึ่งกิจกรรมหลักภายในงานประกอบไปด้วยการ อภิปรายเวทีรวมเรื่อง “ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลก อนาคต” โดย **รศ.สุริชัย หวันแก้ว** จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย **นพ.สมศักดิ์ ชุนทร์ศรี** จากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ **รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย** รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น **คุณสุนทรี เชงกิง** จากกป.อพช. **คุณสิน ลีอ้วน** รองผู้อำนวยการ พอช. **ผศ.ดร.จิตติ**

มงคลชัยอรัญญา คณบดีคณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ผอ.สถาบันวิจัยฯและคณะ ยังได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบโฮมสเตย์บูไทร บ้านบูไทร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี **นายอินทร์ มูลพิมาย** ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ ปัจจุบันชุมชนต้นแบบโฮมสเตย์บูไทร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศน์แบบยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่กับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการลงพื้นที่ที่เทศบาลอย่างต่อเนื่อง การเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด กอปรกับการกระตุ้นแรงเร้าให้ชุมชนได้แนวคิดและวิธีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในพื้นที่ให้ถูกต้องและยั่งยืน พร้อมอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ในที่สุดก็สามารถพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ชุมชนได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานดังกล่าว สถาบันวิจัยฯ จะได้นำหลักคิดต่าง ๆ ที่ได้รับมาปรับเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักรักษาถิ่นที่อยู่และพัฒนาให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น การที่ชุมชนเขามามีส่วนรวมยอมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและมีของดีที่ต้องการใหญ่คคณายนอกเขามารวมชื่นชมซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกฝ่ายจะรวมมองภาพเชิงบูรณาการ ช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

โครงการสัมมนาGreen Leaf Hotel “โรงแรมใบไม้สีเขียว”

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการสัมมนาGreen Leaf Hotel “โรงแรมใบไม้สีเขียว” วิทยากรโดย คุณสุชุม ฤทธากัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องขวัญเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคัจน์ คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน

นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ : ผศ.นันทน์ภัท สวรรณสินธุ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เรื่อง**ความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้นท้องถิ่นไป่สลด จังหวัดเพชรบุรี** เมื่อวันที่ 26-30 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552” (Thailand Research Expo 2009) โครงการ Thailand Research Symposium 2009 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



สถาบันพลศึกษา ศึกษาดูงาน ณ คณะครุศาสตร์ : เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาระบบการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารองค์กร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ คณะครุศาสตร์ได้จัดการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมี ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์จรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.เพ็ญทิพย์ สายกฤษณะ ประธานสาขาวิชาพลศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ



นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ศึกษาดูงาน : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 4 คน นำนักศึกษา จำนวน 42 คน **ศึกษาดูงาน**การบริหารจัดการและการนำระบบ RFID มาใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 09.00-12.00 น. ผลการ ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและการฝึกงานในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.60, S.D. = .63$) และในเวลา 13.00-16.30 น. ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารและจัดการและการจัดการความรู้ ณ ศูนย์ความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและการฝึกงานในระดับมาก ($X=4.39, S.D.=.66$) ในการนี้ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณบุคลากรของหน่วยงานทั้งสอง มา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความยินดี : นางสาวโรชา บุญมีสุข นักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภูมิภาคตะวันตก ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี **มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษา** มา ณ โอกาสนี้

